
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  3 ประจ าปี 2560 

วันที่  28   เดือน กุมภาพันธ์  2560 
ณ  ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 

ผู้มาประชุม 

1. นายสายนต์    อ้ันทรัพย์  ประธานสภา อบต.มะขามสูง 
2. นางกรนิญา  แจ้งแก้ว   รองประธานสภา อบต.มะขามสูง 
3. นายเฉลิม  เต็งเจริญ  สมาชิกสภา หมู่ที่  1 
4. นายนพรัตน์  รอดคง   สมาชิกสภา หมู่ที่  1 
5. นายทอน  มากทองหลาง  สมาชิกสภา หมู่ที่  2 
6. นายชูชาติ  เสือรอด   สมาชิกสภา หมู่ที่  3 
7. นายรัชชานนท์ วิชัยดิษฐ  สมาชิกสภา หมู่ที่  3   
8. นายชิษณุพงศ์  ชื่นใจชน    สมาชิกสภา หมู่ที่  4 
9.นายพิภพ  พลอยประสงค์  สมาชิกสภา หมู่ที่  4 
10.นายศุภวัฒน์  บุญดี   สมาชิกสภา หมู่ที่  5 
11.นายประยูร  แก้วทองหลาง  สมาชิกสภา หมู่ที่  5 
12.นางสาววณีภรณ ์ ศรีแก้ว   สมาชิกสภา หมู่ที่  6 
13.นายวรรณา  น้อยเดช   สมาชิกสภา หมู่ที่  7 
14.นายสมศักดิ์  อ่ิมกระจ่าง  สมาชิกสภา หมู่ที่  7 
15.นายสวงค์  เกตุเทศ   สมาชิกสภา หมู่ที่  8 
16.นางสุรินทร์  โอบรายอัน  สมาชิกสภา หมู่ที่  8 
17.นายประยุทธ  เหล่าหอม  สมาชิกสภา หมู่ที่  9 
18.นายส าราญ  สุขศิริ   สมาชิกสภา หมู่ที่  10 
19.นางปาริชาต  บุญข า   สมาชิกสภา หมู่ที่  10 
20.นายศิริเดช  ประถมรัตน์  เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายรชฎ  พรหมมีเนตร  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9    (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายนิโรจน ์  แจ้งแก้ว   นายก อบต.มะขามสูง 
2.นายประไพ  คล้ายสุวรรณ  รองนายก อบต.มะขามสูง 
3.นายกฤษฎา  แม่งมา   รองนายก อบต.มะขามสูง 
4.นายสงคราม  กิจสวน   เลขานุการนายก อบต.มะขามสูง 
5.นางสาวขนิษฐา เตจะนะตา  นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย 
6.นางสาวกรรณิการ์ จับแก้ว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7.นางสาวกัลยาภัสร ์ รอดโม   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - เปิดการประชุมสภาฯ แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาฯ จ านวน 5 วาระจน

ครบตามเอกสารระเบียบการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560)  

ประธานสภาฯ - มอบให้เลขานุการสภาฯ อ่านและชี้แจงบันทึกการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

เลขานุการสภาฯ - ขออนุญาตอ่านบันทึกรายงานการประชุมตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้า 3 ไม่มีผู้ใด
ซักถามหรือขอให้เพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยเสียงเอก
ฉันท์ จ านวน 17 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 
 - ผลการประชุมหารือกับเทศบาลต าบลหัวรอ  เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลขยะ

มูลฝอย 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ 

นายกฯ - มอบให้รองนายกฯ (นายกฤษฎา  แม่งมา) 

รองนายกฯ - ในที่ประชุมมีหลายหน่วยงาน อปท. เข้าปรึกษาหาแนวทาง ตามที่เทศบาลหัวรอ
เชิญ ยังไม่ได้ข้อยุติ ถึงแนวทางการช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะ  ต้องขึ้นอยู่กับสภา
เทศบาลหัวรอด้วย ในครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือในการด าเนินการท า MOU เกี่ยวกับ
การช่วยกัน ลดการลักลอบน าขยะนอกเขตมาทิ้งในเขตเทศบาลต าบลหัวรอ จะส่ง 
MOU ถึง อปท.ทุกแห่งพิจารณาอีกครั้ง ในการบริหารจัดเก็บขยะนอกเขตเทศบาล 
จะน ามาปรึกษากันภายหลัง  วันนี้ อปท. ต่างๆ ต้องแสดงน้ าใจช่วยเหลือ เทศบาล
ต าบลก่อนด้วย  เพ่ือด าเนินการตามแนวทาง  3R   

ปลัดฯ   - ได้น าเสนอเรื่องที่ขอสภามะขามสูงไปแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - ต ารวจภาค 6 ไม่ได้อยู่ในเขตต าบลมะขามสูง 
   - มีการแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไปหลากหลาย 

- ท้องถิ่นอ าเภอ ตอบค าถามที่ประชุมว่า อปท. 2 แห่งอาจตกลงร่วมมือกันซื้อรถ
ขยะได้   การขอยกเว้นระเบียบสามารถท าได้  ต้องบรรยายความเป็นมาของปัญหา  
ความจ าเป็นเหมาะสมในการขอยกเว้นระเบียบ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจ
ในการอนุมัต ิ                                                                            
 

 /3. 



-3- 

ประธานสภาฯ  - เราทุกคน ทุกส่วน ต้องช่วยกันดูแลปัญหาขยะ พร้อมด าเนินการในส่วนต่างๆ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ - มีเรื่องพิจารณา 2 ข้อคือ  
 1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป  (วาระที่ 2 และ

วาระท่ี 3) 
 2. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) 

ประธานสภาฯ - เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัติ นายนพรัตน์  รอดคง  ชี้แจงการประชุม
คณะกรรมการ 

นายนพรัตน์ฯ - ตามที่ก าหนดให้มีการยื่นค าขอแปรญัติได้  ตั้งแต่วันที่  22  กุมภาพันธ์  2560 
เวลา 13.30 น. ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่ทราบแล้วนั้น ไม่มีผู้ใดขอ
แปรญัติ ตามก าหนดเวลา คณะกรรมการแปรญัติประชุมกันเวลา 14.00 น. วันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีค าขอแปรญัติ จึงท ารายงานสภาฯ ปรากฎตามเอกสาร
ที่มอบให้สมาชิกสภาฯ ขอส่งร่างข้อบัญญัติเดิมให้สภา อบต.เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทราบผลการประชุมคณะกรรมการแล้ว จะขอมติเป็น 2 ร่างดังนี้ 
1. ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 ว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ผ่านวาระ 2   หรือไม่  ขอมตทิี่ประชุม 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบผ่านวาระ 2 ด้วยเสียงเอกฉันท์ด้วยเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

2. ร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ว่าที่ประชุมเห็นชอบผ่าน 
วาระ 2 หรือไม่ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบผ่านวาระ 2 ด้วยเสียงเอกฉันท์ด้วยเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ  - ขอพักการประชุม 10 นาที   เวลา 10.30 น. ประธานสภาฯ ประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ  - ขอมติในวาระ 3   2 ฉบับ 
1. ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติตามที่เสนอ ด้วยเสียงเอกฉันท์ จ านวน 17 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง 
2. ร่างข้อบัญญัติการจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติตามที่เสนอ  ด้วยเสียงเอกฉันท์  จ านวน 17 เสียง  งอดออกเสียง 2 
เสียง 

นายกฯ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้ร่วมมือและช่วยกันพิจารณาร่างทั้ง 2 ฉบับ จะได้
น าเสนอท่านนายอ าเภอตามก าหนดเวลาต่อไป 
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ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายสายนต์  อั้นทรัพย์ ) 
         ประธานสภา อบต.มะขามสูง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - เชิญนายกฯ 

นายกฯ - เรียนสมาชิกสภาฯ  ฝ่ายบริหาร  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์มีภาระต้องเดินทางไปร่วมประชุมต่างจังหวัดหลายวัน  ได้มอบให้ท่าน
รองฯ ทั้ง 2 ท่าน ปฏิบัติงานแทนนายกฯ ขอขอบคุณ 
- เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การจัดท าร่างที่ผ่านสภาฯ  ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน  
ได้ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิก และส่วนราชการในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันไปประชุมมา เขาเน้นย้ าเรื่องขยะ มีแนวทางจัดการขยะอย่างไร 
- พรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันน าขยะที่คัดแยกแล้ว  มาที่หน้า ส านักงาน อบต.
มะขามสูง  ช่วงบ่ายๆ น าขยะแต่ละครัวเรือน  เราเริ่มท ากันแล้ว เราไม่นิ่งนอนใจ  
ในพ้ืนที่อ่ืนขยะเขามากกว่าเราเขายังท าได้  ถ้าทุกครอบครัว  ทุกครัวเรือนช่วยกัน 
ปัญหาขยะคงลดน้อยลง เรื่องรถขยะยังไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนี้  มีอีกหลาย
เรื่องต้องค านึง ต้องหาคนขับรถขยะ ปัญหาอื่นๆ อีก  ที่ต้องมีความพร้อม 

 - ช่วงเดือนมีนาคม ขอแจ้งว่าทาง อบต. จะจัดกีฬาต าบลมะขามสูง โดยต้องปรึกษา
กันถึงแนวทางจัดอุปกรณ์กีฬา จะต้องจัดให้ศูนย์กีฬาต าบลทุกแห่ง เพ่ือได้ออกก าลัง
กายกันมีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ 

นายรัชชานนท์ฯ  - ขออนุญาตถาม  เรามีกรอบของคณะกรรมการกีฬาต าบลอยู่แล้วท าไมต้องจัด 
ส.อบต.ม.3  กีฬาต าบล จึงไม่ประชุมคณะกรรมการกีฬาต าบลก่อน   

นายกฯ - เราจะจัดตามข้อบัญญัติและแนวทางการแข่งขันกีฬาของกรมฯ  ส าหรับ
สนามแข่งขันจะท าการปรับและบ ารุงให้พร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาต่อไป 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านรองประไพ ฯ 

นายประไพฯ  - เรียนที่ประชุมตามที่ประชุมคราวก่อนมีค าถามจากส.อบต. ม.3 เรื่องประปา ม.3 
รองนายกฯ   ก าหนดนัดผู้ประกอบการมาด าเนินการ วันพฤหัสบดีหน้า  ขอเชิญมาร่วมดูแลและ
   แนะน าการด าเนินการในพ้ืนที่ 

ประธานสภาฯ - ซักซ้อมการเดินทางไปดูงาน วันที่ 11-12  มีนาคม  2560  นัดวันเดินทางออก
จาก อบต.มะขามสูง  เวลา  08.00 น.  พร้อมเพรยีงกัน     

ประธานสภาฯ  - เวลา  11.30 น.ปิดการประชุมสภาฯ 

 ******************************************** 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
( นายศิริเดช  ประถมรัตน์ ) 

                                                 เลขานุการสภา อบต.มะขามสูง 
 
 
 

 

สายนต์ อ้ันทรัพย์ 

ศิริเดช ประถมรัตน์ 



 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
   
 

ลงชื่อ.................................................. 
           (นางกรนิญา   แจ้งแก้ว) 
               รองประธานสภาฯ 
   

 
ลงชื่อ..................................................  

            (นายศุภวัฒน์   บุญดี) 
                     ส.อบต. ม.5 
   
 

ลงชื่อ...................................................  
                (นายสมศักดิ์   อิ่มกระจ่าง) 
                      ส.อบต. ม.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมศักดิ์ อ่ิมกระจ่าง 

   ศุภวัฒน์ บุญด ี

  กรนิญา แจ้งแก้ว 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  ๒  ประจ าปี 2560 
วันที่  2๒   เดือน กุมภาพันธ์  2560 

ณ  ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 

ผู้มาประชุม 

1. นายสายนต์    อ้ันทรัพย์  ประธานสภา อบต.มะขามสูง 
2. นางกรนิญา  แจ้งแก้ว   รองประธานสภา อบต.มะขามสูง 
3. นายเฉลิม  เต็งเจริญ  สมาชิกสภา หมู่ที่  1 
4. นายนพรัตน์  รอดคง   สมาชิกสภา หมู่ที่  1 
5. นายทอน  มากทองหลาง  สมาชิกสภา หมู่ที่  2 
6. นายชูชาติ  เสือรอด   สมาชิกสภา หมู่ที่  3 
7. นายรัชชานนท์ วิชัยดิษฐ  สมาชิกสภา หมู่ที่  3   
8. นายชิษณุพงศ์  ชื่นใจชน    สมาชิกสภา หมู่ที่  4 
9.นายพิภพ  พลอยประสงค์  สมาชิกสภา หมู่ที่  4 
10.นายศุภวัฒน์  บุญดี   สมาชิกสภา หมู่ที่  5 
11.นายประยูร  แก้วทองหลาง  สมาชิกสภา หมู่ที่  5 
12.นางสาววณีภรณ ์ ศรีแก้ว   สมาชิกสภา หมู่ที่  6 
13.นายสมศักดิ์  อ่ิมกระจ่าง  สมาชิกสภา หมู่ที่  7 
14.นายสวงค์  เกตุเทศ   สมาชิกสภา หมู่ที่  8 
15.นางสุรินทร์  โอบรายอัน  สมาชิกสภา หมู่ที่  8 
16.นายประยุทธ  เหล่าหอม  สมาชิกสภา หมู่ที่  9 
17.นายรชฎ  พรหมมีเนตร  สมาชิกสภา หมู่ที่  9 
18.นายส าราญ  สุขศิริ   สมาชิกสภา หมู่ที่  10 
19.นางปาริชาต  บุญข า   สมาชิกสภา หมู่ที่  10 
20.นายศิริเดช  ประถมรัตน์  เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายวรรณา  น้อยเดช   สมาชิกสภา หมู่ที่ 7    (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.นายนิโรจน ์  แจ้งแก้ว   นายก อบต.มะขามสูง 
2.นายประไพ  คล้ายสุวรรณ  รองนายก อบต.มะขามสูง 
3.นายสงคราม  กิจสวน   เลขานุการนายก อบต.มะขามสูง 
4.นายประวิง  หมอรักษา  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5.นางแสงเดือน  อินทชื่น   ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.นางสาวกรรณิการ์ จับแก้ว   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
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7.นางสาวขนิษฐา เตจะนะตา  นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย 
8.นางสัตนันท์  มั่นอ่ า   นักพัฒนาชุมชน    
9.นายมานิตย์  หมอนทอง  ก านันต าบลมะขามสูง 
10.นายพิจิตร  สิงห์ทอง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
11.นายวิเชียร  บุญยัง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
12.นายสุทนต์  แก้วทองหลาง  ประธานประชาคม 

เริ่มประชุมเวลา   09.25  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ -เปิดการประชุมสภา เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมครั้งนี้
ก าหนดวาระไว้ 5 ระเบียบวาระ ตามเอกสาร  ขอเชิญประชุมสภาฯ จนครบ 

มติที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  

ประธานสภาฯ -มอบให้เลขานุการสภาฯ อ่านและชี้แจงรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมาตาม
เอกสารที่มอบให้สมาชิกสภาฯ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยจ านวน 7 หน้า 

 ไม่มีผู้ใดซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเอกฉันท์ จ านวน 17 เสียง  งดออกเสียง 
2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ -มี 2 ข้อ คือ 3.1 และ 3.2  เชิญท่านนายกฯ 

นายนิโรจน์ฯ  -มอบให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น าแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.       

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ -เรียนผู้อยู่ในที่ประชุมทุกท่าน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) ตามเอกสาร บัดนี้นายกฯ ได้ลงนามประกาศใช้แผน และมีผลใช้บังคับแล้ว
ตามระเบียบทั้ง 2 ข้อ 

มติที่ประชุม -ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาตามข้อ 4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 
เชิญท่านรองประไพ คล้ายสุวรรณ (ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) 
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นายประไพฯ -เรียนทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการครับ รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดฯ 
รองนายกฯ ได้ชี้แจง 

ปลัดฯ -ในการพิจารณาวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระหลักการร่างข้อบัญญัติที่นายกฯ 
เสนอเข้าสภาฯ ในการร่างข้อบัญญัติครั้งนี้ มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ 
เรื่องการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เดิมมีการน าข้อบัญญัติจากหลายแห่ง
เป็นแนวทางร่าง แต่ทางตัวแทนสาธารณสุขน าเสนอร่างที่ปรากฏในมือท่านสมาชิก 
2 ฉบับ ตามเอกสาร เราได้มีข้อตกลงกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องตรา
ข้อบัญญัติให้ทันเดือนกุมภาพันธ์ 2560  วันนี้รับหลักการ มีการตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ ก าหนดห้วงเวลา 24 ชั่วโมงตามระเบียบ ประชุมคณะกรรมการแปร 
เปิดการประชุมสภาฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวาระ 2 และ 3 เพ่ือเสนอ
ตามล าดับขั้นต่อไป 

 --ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส านักปลัดน าเสนอรายละเอียดตามร่างตามรายข้อต่อไป 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ -เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลทั้ง 2 ฉบับ พร้อมชี้แจงข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะขามสูง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2560 จ านวน 37 ข้อ พร้อม
อัตราค่าธรรมเนียม 

 ก.รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ  2,000  บาท/ปี 

 ข.รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล         ฉบับละ  3,000  บาท/ปี 
 ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 350 บาท ตาม

เอกสาร ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมพิจารณา และบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 ตามเอกสาร มีจ านวน 46 ข้อ 
พร้อมใบอนุญาตด าเนินการ 

 ก.รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 2,000 บาท 

   ข.รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป         ฉบับละ 3,000 บาท 

อัตราค่าเก็บขยะในครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
ปี 2535 มีข้อสังเกตว่ามีการเพ่ิมข้อความค าว่า หรือ ตามข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานราชการอ่ืนในข้อ 42,44 และ 45  เพ่ือเปิดอ านาจให้สามารถท า
ข้อตกลงได้ นอกนั้นใช้ตามหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความ
ช านาญเสนอมา และเรื่องนี้ได้แนะน าให้ใช้ตามร่างที่น าเสนอก่อน 

ประธานสภาฯ  -ขอพักการประชุมสภาฯ เวลา 10.30 น. (พัก 30 นาที) 

ประธานสภาฯ  -เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมต่อเวลา 11.00 น.   

ในระหว่างพักการประชุมมีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนกันพอสมควร เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการและเหตุผลการยกร่างและนโยบายส าคัญ โดยเฉพาะนโยบายจังหวัด
สะอาด 

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม -มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2560 ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน 17 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และที่ประชุมมีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 ด้วยเสียงเอกฉันท์ จ านวน 17 
เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ -เมื่อผ่านวาระแรกแล้ว ขอให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ควรมีกี่คน  
(3 – 7 คน) 

มติที่ประชุม -เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีสภาฯ ตั้งไว้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ใน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2560 โดยมีท่านนายนพรัตน์ 
รอดคง เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ -พักการประชุม 10 นาทีเพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมปรึกษา การ
ก าหนดเวลารับค าแปรญัตติสถานที่ รับค าขอแปรญัตติ  และการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายนพรัตน์ฯ -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 
 เวลา 14.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มรับค าขอแปรญัตติได้ที่ห้อง

ท างานส านักงานปลัด โดยคณะกรรมการจะมอบให้ตัวแทนไปรับค าขอแปรตาม
ก าหนดเวลา ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.คณะกรรมการแปร
ญัตติจะประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติและท ารายงานการประชุม เวลา 16.05 
น. ณ ห้องท าการส านักงานปลัด ขอแจ้งให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
ทราบ 

ประธานสภาฯ  -ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ -เชิญท่านก านัน 

ก านัน -วันนี้เข้าร่วมประชุมสามัญอีกครั้ง ครั้งก่อนไม่ได้มา เรื่องโรงเรียนอนุบาล เรื่อง 
ต.มะขามสูง ขยะส าคัญ อนาคตอีก 3 ปีต าบลมะขามสูงจะมีความเจริญ เปลี่ยนแปลงไปมาก 

อาจกล่าวว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อเป็นระเบียบของกรมอนามัยเขาออกมาได้
ดีแล้ว เราก็เห็นใจพ่ีน้องประชาชน แต่ด้วยกองทัพสั่งการในทุกพ้ืนที่จัดการขยะ พ่ี
น้องต้องปรับตัว แม้แต่ป้ายต่างๆ  ก็มีการเก็บวันข้างหน้า ก็เปลี่ยนแปลงได้ เข้า
สภาฯ พิจารณากัน 

ประธานสภาฯ -ท่านผู้ใหญ่ ท่านเข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน มีไหมครับ 

 -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อกล่าวในเรื่องอ่ืนๆ ไหม 

นายชูชาติฯ -เรื่องท าความสะอาดบ่อน้ าประปา ทรายกรองน้ าดิบ และถังน้ า ยังไม่ได้ด าเนิน 
ส.อบต.ม.3 การท ามาหลายเดือนแล้ว และเรื่องเจ้าหน้าที่เปิด – ปิด สวิตซ์น้ าที่เครื่องไม่ปิด/

เปิดตามเวลา ปล่อยให้ท างานตลอด จนน้ าล้นบ่อ ไม่เห็นด าเนินการ เป็นการปล่อย
ปะละเลย เสียดายค่ากระแสไฟฟ้า 
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-เรื่องหลังคาห้องประชุมมันยากตรงไหนในการปรับปรุง 

หัวหน้าส านักปลัด -เรื่องการซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมได้มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเพ่ิมเติม ก าลัง
รอการด าเนินการ 

ประธานสภาฯ -มีท่านอื่นหรือไม ่

 -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ปิดการประชุมสภาฯ นัดประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 

เลิกประชุม  -เวลา 12.30 น. 
 

 
ลงชื่อ........................................................ผู้จดรายงานบันทึกการประชุม 

( นายศิริเดช  ประถมรัตน์ ) 
เลขานุการสภา อบต.มะขามสูง 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    ( นางกรนิญา   แจ้งแก้ว) 

      ส.อบต.ม.2   

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    ( นายศุภวัฒน์     บุญดี ) 
                                                          ส.อบต.ม.5   

 

ลงชื่อ...........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    ( นายสมศักดิ์  อิ่มกระจ่าง)  
                                                           ส.อบต.ม.7   
 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายสายนต์  อั้นทรัพย์ ) 
         ประธานสภา อบต.มะขามสูง 
 
 

ศิริเดช  ประถมรัตน์ 

สมศักดิ์ อ่ิมกระจ่าง 

สายนต์  อั้นทรัพย์ 

  กรนิญา แจ้งแก้ว 

    ศุภวัฒน์ บุญด ี



 


